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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓    เวลา ๙.๓๐  น.   

ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ช้ัน ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจนห์ิรัญ 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
๑. รศ.สมชัย  โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สุจิตรา ปันด ี (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. อ.ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักดิ์  ศรีสวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. อ.รัตนภัทร มะโนชัย (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๗. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ
๘. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการหรือกิจจําเป็น) 
๑. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๒. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นิตยา  ไชยปัญญา นักวิชาการศึกษา 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๙.๓๐  น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประธาน นําเสนอว่า เพ่ือให้กระบวนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการได้เสนอประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔               
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอแจ้งกระบวนการ            
รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงจะมีท้ังหมด ๔ รอบ และกําหนดประชุมอาจารย์แนะแนว
เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ในวันศุกร์ท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โดยจะมีการปรับรูปแบบการ
นําเสนอ เนื่องจากท่ีผ่านมาได้รับการประเมินจากอาจารย์แนะแนวว่า การนําเสนอของแต่ละคณะ       
ควรนําเสนอในรูปแบบของ VDO ไม่ต้องใช้ตัวแทนของแต่ละคณะขึ้นมานําเสนอ รวมถึงให้แต่ละคณะ
จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะ/สาขาวิชา แจกให้อาจารย์แนะแนวทุกคนเพ่ือจะได้นําไปแนะแนว
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ให้นักเรียนได้รับทราบ ดังนั้นจึงขอกําหนดรูปแบบการประชุมอาจารย์แนะแนว ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังกล่าวนี้ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๒ สรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตามจังหวัด 
โรงเรียน/วิทยาลัย 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได้ดําเนินการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้วนั้น            
กองบริการการศึกษาจึง สรุปจํานวนนักศึกษาภาคปกติช้ันปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จําแนกตาม
จังหวัด โรงเรียน/วิทยาลัย เพ่ือเสนอท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๓ การจัดโครงการประชุมสัมมนา “การบริหารและพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อ
สภาวะของการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน” 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง           
จะดําเนินจัดโครงการประชุมสัมมนา “การบริหารและพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อสภาวะของ              
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน” ในวันพุธท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์               
อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือระดมความคิดเห็นของอาจารย์ประจํา            
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 ๑.๔ การรายงานผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
  ประธาน นําเสนอว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดให้ส่งผลการเรียน
ภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และงานทะเบียนและประมวลผลได้ดําเนินการ
ตรวจสอบการส่งผลการเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓   วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓                        หน้า  ๓ 

 

ชั้น ๑๐ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๔ หน้า จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  
 ๓.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง กําหนดจํานวนทุนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากวาระท่ี ๕.๒ การกําหนดจํานวนทุนพัฒนา
บุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มติท่ีประชุมมอบหมายให้ทุกคณะกําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะละ ๑ ทุน เพ่ือท่ีฝ่ายวิชาการจะได้รวบรวมและนําเสนอให้อธิการบดี
พิจารณาอีกคร้ังหนึ่งว่าจะสามารถให้ทุนดังกล่าวได้หรือไม่  ขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดทํา (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง กําหนดจํานวนทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอปรึกษาหารือ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง กําหนดจํานวน
ทุนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
 วาระที่ ๔ เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑ การจัดงานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลําปาง 
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ นําเสนอว่า คณะวิทยาศาสตร์ ได้กําหนดจัดงาน                
วันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลําปาง  ปี ๖๓ วันท่ี ๑๘-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ทุนสนับสนุน            
จากมหาวิทยาลัย คณะ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะต้องจัดพิธีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดย
รูปแบบการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม แต่จะจัดในรูปของการนําเสนอแบบ
ออนไลน์ จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ร่วมกัน 
 จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
วาระที่ ๕ เร่ืองนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ด้วยขณะนี้ มีนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี           
ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๑ คน   
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
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 มติ ท่ีประชุม  เ ห็นชอบการอนุ มัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ                 
ระดับปริญญาตรี ท่ีได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๙๑ คน และให้แก้ไขช่ือ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หน้า ๔ ให้ถูกต้อง 
 
 ๕.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติให้เรียกเก็บค่าสมัครเข้าศึกษา จากคร้ังละ ๓๐๐ บาท เป็น            
คร้ังละ ๒๐๐ บาท ดังนั้นเพ่ือให้ดังนั้นเพ่ือให้การเรียกเก็บค่าสมัครเข้าศึกษาของ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่าบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือ ร่วมกัน  
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง การเรียกเก็บ          
ค่าบํารุงการศึกษา สําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 ๕.๓ การดําเนินการตามโครงการส่งเสริมนักเรียน ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญ
ประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดีมีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประธานฯ นําเสนอว่า เพ่ือให้การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอปรึกษาหารือการกําหนดจํานวนรับนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียน             
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี                 
มีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ร่วมกัน 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบ การกําหนดจํานวนรับนักศึกษาโครงการส่งเสริมนักเรียน             
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบําเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (โครงการเด็กดี                 
มีท่ีเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  จากจํานวน ๓ คน เป็น ๒ คน  จากจํานวน ๕ คน เป็น ๓ คน และ
จากจํานวน ๑๐ คน เป็น ๕ คน  
 
 ๕.๔ การขอแก้ผลการเรียนจาก F เป็น I 
  ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีอาจารย์ออมทอง  พัฒนพงษ์ อาจารย์ประจํา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล  คณะวิทยาการจัดการ ได้ทําบันทึกขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน   
ของนางสาวป่ินอนันต์  บุญญนรากร  รหัส ๕๙๑๒๔๒๑๐๑๑๑  ในรายวิชา ๓๖๓๔๘๐๑              
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒  ซ่ึงหลังจากการตรวจสอบพบว่า                         
เกิดความผิดพลาดในการส่งคะแนนของนักศึกษาดังกล่าวเป็น F ไปแล้วนั้น ดังนั้นจึงขออนุญาต           
แก้ไขผลการเรียนจาก F เป็น I และเพ่ือการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                     
จึงขอปรึกษาหารือ ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓   วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓                        หน้า  ๕ 

 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ คณบดีคณะวิทยาการจัดการดําเนินการทําบันทึกขอยกเลิก
วิชาเรียนแทนการขอแก้ผลการเรียนจาก F เป็น I เพ่ือขออนุญาตยกเลิกรายวิชา ๓๖๓๔๘๐๑              
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๒ เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑๑.๐๐   น. 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


